

ชื่อเรื่อง ความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินงานการกำจัดขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนตำบลพานพร้าว อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย

ผู้วิจัย บรรจง จัดกุล

ปริญญา รม.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์)

กรรมการที่ปรึกษา

ผศ.บุภาพร ยูภาส

ประธานกรรมการ

ผศ.ดร.สมเกียรติ เกียรติเจริญ

กรรมการ

ดร.วิทยา เจริญศิริ

กรรมการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 2554

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความคิดเห็นของประชาชน ผลการดำเนินงานการกำจัดขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนตำบลพานพร้าว อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย จำแนกตามจำนวนหมู่บ้าน

ประชากรกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ประชาชนในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลพานพร้าว อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย จำนวน 304 คน โดยสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิแล้วจึงดำเนินการทำการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วยแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .92 สถิติวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ความร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่า t-test และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว One-Way ANOVA

ผลการวิจัยพบว่า

1. ความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินงานกำจัดขยะขององค์การบริหารส่วนตำบลพานพร้าว มีการดำเนินงานการจัดการขยะมูลฝอย โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อจำแนกเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด 1 ด้าน คือ ด้านการกำจัดหรือการทำลาย แต่เห็นว่ามีการดำเนินงานอยู่ในระดับมาก 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการเก็บรวบรวม ด้านการขนส่ง ด้านการแปรสภาพ

2. ประชาชนส่วนใหญ่ จำแนกตามจำนวนหมู่บ้าน เห็นว่าองค์การบริหารส่วนตำบลพานพร้าว อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย มีการดำเนินงานการจัดการขยะมูลฝอย โดยรวมและเป็นรายด้านทุกด้าน แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

3. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะทั่วไป สรุปได้ดังนี้ ด้านที่องค์การบริหารส่วนตำบลควรมีการจัดการกำจัดวัสดุ อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการจัดเก็บขยะที่ทันสมัยและเพียงพอต่อปริมาณขยะที่เก็บในแต่ละวันให้เพียงพอ ใช้ระยะเวลาในการให้จัดเก็บขยะให้เหมาะสม ควรเพิ่มจำนวนรถบรรทุกขยะให้มีจำนวนเพียงพอต่อปริมาณการเก็บขยะในแต่ละวัน การขนย้ายขยะมูลฝอยต้องบรรจุให้มีปริมาณเหมาะสม ด้านการแปร เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานจัดเก็บขยะควรให้คำแนะนำแก่ประชาชนในการกำจัดขยะให้ถูกวิธี ควรมีการทำลายขยะมูลฝอยตามลักษณะ ประเภทของขยะให้ถูกวิธี ควรใช้อุปกรณ์ที่ทำลายขยะให้ถูกต้องตามมาตรฐาน การควบคุมมลพิษอย่างสม่ำเสมอ



มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
RAJABHAT MAHASARAKHAM UNIVERSITY